

## สกลนครจัดตั้งโรงงานน้ำตาลพัฒนาเศรษฐกิจจากหญ้าสุอาเซียน

สกลนคร/ นายชัยมงคล ไชยรบ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลาย ซึ่งพี่น้องประชาชนใน จ.สกลนคร ย้ำอยู่กับ (อบจ.) สกลนคร เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ ประเทศเรามีพื้นที่ปลูกข้าวตอน ความยากจนมาตลอด ทางเลือกใหม่ชาวไร่ร้อยละ 40 นำ ประเทศ แต่ก็ประสบปัญหาหาลิปะละ เช่น ราคาข้าวที่ตกต่ำ ปัญหาภัยแล้ง จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีของพี่น้องประชาชน



เป็นต้น เพราะฉะนั้นทุก นอกจากจะปลูกอ้อยแล้วยังส่งเสริมเรื่องการส่งออก วันนี เราใช้พื้นที่ใน น้ำตาลอุตสาหกรรมต่างๆ ตนอยากเห็นการ การเกษตรจำนวนมาก เปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนไปในทางที่ดีขึ้น แต่ได้ผลผลิตจำนวน อยากเห็นพี่น้องชาวสกลนคร มีการรายได้เพิ่มขึ้น น้อย ได้ทราบข่าวว่ามี ตนเชื่อมั่นว่าถ้าโรงงานน้ำตาลมาจริง แล้วลงทุน นักลงทุนที่จะมาลงทุน ประมาณสี่พันล้านบาท น่าจะทำให้เศรษฐกิจ จะเข้ามาทำโรงงาน หมุนเวียนของสกลนครดีขึ้น มีการสร้างงานสร้าง น้ำตาล ซึ่งต้องการ อาชีพ แล้วรายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น ปริมาณอ้อยปีละสี่แสน อีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องชาวสกลนคร

“เท่าที่ผมทราบเขาจะทำประชาพิจารณ์ ที่ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่ง ที่ดี ในการที่จะเอาโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งไว้ที่นี่ และผมเชื่อว่าโรงงานสมัยใหม่ สามารถจัดการกับ เรื่องมลภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ ผมเชื่อในความเป็นข้าราชการไทย เพราะในการตั้ง โรงงาน ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้ กำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเพศภัยกับประชาชน เชื่อ มั่นต่อไปว่าโดยแผ่นดินที่แห้งแล้งที่กุสุมาลย์ ถ้า โรงงานน้ำตาลไปตั้งอยู่ จะสามารถพลิกฟื้นชีวิตของ พี่น้องชาวกุสุมาลย์ ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในส่วน ของ อบจ.เรา ทำความเข้าใจกับประชาชน วันนั้นมัน ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน วันนีลืบประเทศอาเซียน เป็นหนึ่งเดียว ไร่พรมแดนการค้าขายเสรีการไปมา หาสุ เราจำเป็นต้องปรับตัว วันนีน้ำตาลเป็นสินค้า ส่งออกที่ดี ถ้าทำสกลนครให้เป็นจุดศูนย์กลาง รวม ให้การขนส่งการค้ากับลืบประเทศ โดยเริ่มจาก โรงงานน้ำตาลที่ดี โรงงานยางก็ดี ผมเชื่อมั่นว่านี่ จ.สกลนคร จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แม้ว่า สกลนครจะไม่เป็นพื้นที่ติดชายแดน จะไม่มีสะพาน เชื่อมไปยังต่างประเทศ แต่เราก็ยังสร้างประโยชน์ จากสะพานไปสู่อาเซียนลืบประเทศให้ได้ ผมเชื่อว่า สกลนครถ้าเราทำดีๆ ลักวันหนึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทางนี้อย่างแน่นอน”